

สพฐ.แจ้งมาตรการกำชับการนำเด็กเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของ สพฐ. เพิ่มเติม

นำเสนอเมื่อ : 4 ธ.ค. 2566

สพฐ.แจ้งมาตรการกำชับการนำเด็กเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของ สพฐ. เพิ่มเติม

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้แจ้งเวียน [มาตรการกำชับการนำเด็กเข้าค่ายลูกเสือ หรือการปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือทั้งในสถานศึกษาและนอก สถานศึกษา](#) เพื่อเน้นย้ำนโยบายในการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา การจัดกิจกรรมนอกสถานศึกษา เพิ่มความเชื่อมั่นของสังคม และป้องกันภัยคุกคามในชีวิตทุกรูปแบบ โดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาค ส่วน ของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหลายประเภท มีรูปแบบการดำเนินกิจกรรมติดต่อกันหลายวัน เช่น การเดินทางไป - กลับในระหว่างการดำเนินกิจกรรม เขาค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร การแข่งขันกีฬา หรือกีฬาเชื่อม ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา การเดินทางไป - กลับ ทักษะศึกษา เขาค่ายคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอื่น ที่จัดอยู่ในประเภทการดำเนินการติดต่อกันหลายวัน หรือต้อง คางแรมคืน เป็นต้น จึงเห็นควรกำหนดมาตรการเพิ่มเติม เพื่อเน้นย้ำตามนโยบายดังกล่าว ในระยะเวลา ของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกประเภท โดยขอให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้กำกับลูกเสือ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษา และบริเวณโดยรอบสถานศึกษา ที่ดำเนิน กิจกรรมอยู่ภายในระยะเวลาของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น ดังนี้

๑. งดเว้นการดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ อันเป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะวิวาท และอาชญากรรม ส่งผลเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

๒. งดเว้นการนำพืชกระท่อม กัญชา และสารเสพติดให้โทษ ทุกชนิด เข้าไปในบริเวณ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เว้นแต่ผู้ป่วยที่ได้รับการงดเว้นให้ใช้พืชกัญชาจากแพทย์ผู้มีใบอนุญาตให้ใช้กัญชา รักษาโรคเท่านั้น ที่จะใช้กัญชารักษาโรคของผู้ป่วยได้ ตามประกาศอนุญาตของกระทรวงสาธารณสุข

๓. งดเว้นการเล่นการพนัน ทุกประเภท

ทั้งนี้

ขอให้หัวหน้าสถานศึกษาดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ และระเบียบที่เกี่ยวข้องของอย่างเคร่งครัด หากนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และประชาชนทุกคน พบเจอสิ่งผิดสังเกตที่จะเป็นบ่อเกิดของความ ไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่ "ศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน" โดยสามารถแจ้งเหตุได้ทาง E-Mail : และโทรศัพท์ มาร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เป็นพื้นที่ ปลอดภัย สอดคล้องนโยบาย "เรียนดี มีความสุข"

ที่ ศธ ๐๔๑๘๘/วส๒๒



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง มาตรการกำชับการนำเด็กเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพิ่มเติม

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกเขต

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๑๘๘/วส๒๒
ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้แจ้งเวียน มาตรการกำชับการนำเด็กเข้าค่ายลูกเสือ หรือการปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา เพื่อเน้นย้ำนโยบายในการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา การจัดกิจกรรมนอกสถานศึกษา เพิ่มความเชื่อมั่นของสังคม และป้องกันภัยคุกคามในชีวิตทุกรูปแบบ โดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหลายประเภท มีรูปแบบการดำเนินกิจกรรมติดต่อกันหลายวัน เช่น การเดินทางไป - กลับในระหว่างการเดินทางเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร การแข่งขันกีฬา หรือกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา การเดินทางไป - กลับ ทัศนศึกษา เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอื่น ที่จัดอยู่ในประเภทการดำเนินการติดต่อกันหลายวัน หรือต้องค้างแรมคืน เป็นต้น จึงเห็นควรกำหนดมาตรการเพิ่มเติม เพื่อเน้นย้ำตามนโยบายดังกล่าว ในระยะเวลาของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกประเภท โดยขอให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้กำกับลูกเสือ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษา และบริเวณโดยรอบสถานศึกษา ที่ดำเนินกิจกรรมอยู่ภายในระยะเวลาของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น ดังนี้

๑. งดเว้นการตีมีสสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ อันเป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะวิวาท และอาชญากรรม ส่งผลเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

๒. งดเว้นการนำพืชกระท่อม กัญชา และสารเสพติดให้โทษ ทุกชนิด เข้าไปในบริเวณการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เว้นแต่ผู้ป่วยที่ได้รับการงดเว้นให้ใช้พืชกัญชาจากแพทย์ผู้มีใบอนุญาตให้ใช้กัญชารักษาโรคนั้น ที่จะใช้กัญชารักษาโรคของผู้ป่วยได้ ตามประกาศอนุญาตของกระทรวงสาธารณสุข

๓. งดเว้นการเล่นการพนัน ทุกประเภท

ทั้งนี้ ขอให้หัวหน้าสถานศึกษาดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

/อย่างเคร่งครัด...

อย่างเคร่งครัด หากนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และประชาชนทุกคน พบเจอสิ่งผิดสังเกตที่จะเป็นบ่อเกิดของความไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่ “ศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” โดยสามารถแจ้งเหตุได้ตามช่องทาง ดังนี้ E- Mail : contact@obecafetycenter.com เบอร์โทรศัพท์ ๐๒ - ๒๘๘ - ๕๗๙๕ สายด่วน ๑๕๗๙ มาร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย สอดคล้องนโยบาย “เรียนดี มีความสุข”

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีร์ ภาวักขันธ์)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๗๒

E - Mail: Scout.obec@gmail.com

หนังสือหน้า

อ้างถึง

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน